



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๑

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตาม
ความในมาตรา ๑๑๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

กรณีตัวแทนประกันชีวิต กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
และนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ตัวแทนประกันชีวิต ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ลักษณะการกระทำความผิด	ผลของการถูกเพิกถอน ใบอนุญาต
นางสาวธนา ช่างเหล็ก ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ๖๐๐๑๐๔๑๙๕๓	ขณะนางสาวธนา ช่างเหล็ก เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ยั้ง ได้ชักชวนให้นางเฉลียว ทองนพคุณ ทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทฯ โดยนางเฉลียวฯ ได้ชำระ เงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน ๒๓,๗๐๐ บาท ให้นางสาวธนาฯ แล้ว แต่นางสาวธนาฯ มิได้มอบเอกสารการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยของ บริษัทฯ ให้ผู้ร้องยึดถือไว้เป็นหลักฐาน อีกทั้ง มิได้แจ้งขอเอาประกันภัย และนำส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้บริษัทฯ ดังนั้น การกระทำของ ตัวแทนประกันชีวิตดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นการ ดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน	นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตามคำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นผลให้นางสาวธนา ช่างเหล็ก ไม่สามารถกระทำ การเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันชีวิต และไม่ อาจยื่นขอรับใบอนุญาตเป็น ตัวแทนหรือนายหน้าประกัน ชีวิตได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖